

USAID Deputy Director Growth and Vulnerable Population visit CSNM

นางสาวศิรินาฏ มาตรา เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพอาวุโส

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 USAID Deputy Director Growth and Vulnerable Population เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมกลุ่มน้ำโขง ภายใต้ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเยี่ยมชมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังความก้าวหน้าผลสำเร็จ รวมทั้งความท้าทายจากการดำเนินงาน

ในการนี้ ได้มีตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายจากมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ต) สำนักงานภาคอีสาน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น สภากักแหวงเป็งแฉวงคนมหาสารคาม นักศึกษาทุนปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม นักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาจากรายวิชาการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมของศปส. เช่น การฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการ การรณรงค์เชิงนโยบาย วิสาหกิจเพื่อสังคมและการติดตามให้คำปรึกษา รวมทั้งโครงการขนาดเล็ก (seed grants) หรือการร่วมสัมมนาในเวทีสาธารณะต่างๆ เหล่านี้ทำให้คนทำงานภาคประชาสังคมและเครือข่ายได้ยกระดับความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้น มีทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร



จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2560

อนึ่ง การร่วมงานประชุมและเวทีเสวนาต่าง ๆ ยังเป็นโอกาสสำหรับให้เรียนรู้งานที่แตกต่างและหลากหลาย ขณะเดียวกันนักศึกษาทุนปริญญาโท นักศึกษาฝึกงาน รวมทั้งนักศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่า ศปส. ได้ยกระดับองค์ความรู้และสร้างพื้นที่งานวิชาการไปพร้อมกับการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ รวมทั้งค้นพบความจริงที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สุดท้าย ที่ประชุมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับทุนการดำเนินงานและระยะเวลาในการทำงานที่จำกัด จึงได้เสนอต่อทาง USAID ให้ขยายระยะเวลาทำงานเพิ่มจาก 3 - 5 ปี อย่างไรก็ตาม USAID ได้กล่าวถึงระยะเวลาของความเป็นไปได้ คือ 6 - 12 เดือน



เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง กรอบความร่วมมือด้าน การพัฒนาระหว่างกลุ่มธนาคารโลกและประเทศไทย

นางสาวศิรินาฏ มาตรา เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพอาวุโส

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมกลุ่มน้ำโขง ภายใต้ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์(ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างกลุ่มธนาคารโลกและประเทศไทย ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและลำดับความสำคัญด้านการพัฒนาประเทศไทย แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาวด้านการเงิน การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือการหารือด้านนโยบายและในระดับภูมิภาค (อีสาน) กลุ่มธนาคารโลกสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคได้อย่างไร

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายประเด็นปัญหาและนำเสนอต่อเวทีผลจากการนำเสนอกลุ่มย่อย ได้แก่ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม คุณภาพและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตภาคการเกษตร ช่องทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ การบริหารจัดการน้ำ การกระจายอำนาจเพื่อการจัดการตนเอง และสุดท้ายคือช่องทางการสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารโลก ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนด้านโครงการลงทุนทางสังคม การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในด้านการพัฒนาสังคมและการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง

ภาพประกอบ: ข้อมูลบางส่วนจากกลุ่มธนาคารโลก ประเทศไทย



วันสิ่งแวดล้อมโลก “คืนน้ำใสให้น้ำพอง”

นางสาวโสภิตา เสนาดี เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ศูนย์ประชาสังคม และการจัดการองค์การเอกชน สาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกในหัวข้อ “คืนน้ำใสให้น้ำพอง” ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ร่วมกับ อำเภอ น้ำพอง ประชาคมรักษ์ลุ่มน้ำพองและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย อาทิ กิจกรรมปล่อยปลา ร้องเรือชมทิวทัศน์ลำน้ำพอง ขบวนเดินรณรงค์โดยนักเรียน นักศึกษา การจัดนิทรรศการ ปลุกต้นไม้ พิธีสืบชะตาสายน้ำ และเวทีเสวนา หัวข้อ “คืนน้ำใสให้น้ำพอง”

ในเวทีเสวนา รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ได้นำเสนอแนวคิดและแนวทาง “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศของลำน้ำพอง ที่มีทั้งชุมชนอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมที่สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้อย่างสมดุลยั่งยืน ซึ่งในตอนท้าย รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ยังให้ข้อสรุปว่า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายอย่างมีธรรมาภิบาล



ประชุมประจำ 2 เดือน สำหรับนักศึกษาทุนปริญญาโท

นางสาวศิรินาฏ มาตรา เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพอาวุโส

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมกลุ่มน้ำโขง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) จัดประชุมประจำ 2 เดือน สำหรับนักศึกษาทุนปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 ท่าน ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และการดำเนินงานของนักศึกษาทุน รวมทั้งเพื่อสะท้อนบทเรียนและประสบการณ์ ที่ได้จากการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน พบว่ารายวิชาที่เรียนเกือบทั้งหมดเป็นประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี

สุดท้ายนักศึกษาทุนทั้ง 10 ท่าน ได้นำเสนอร่างหัวข้อวิจัยบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมนำเสนอเค้าโครงวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาในลำดับถัดไป

